

Học sinh K-12 trở lại lớp học ở tất cả nhưng trừ một vùng K-12 students return to classrooms in all but one region

Ngày 19 Tháng Năm 2021

Học sinh trên khắp Alberta sẽ trở lại lớp học của mình vào ngày 25 tháng Năm theo kế hoạch, ngoại trừ học sinh ở Khu Đô Thị Wood Buffalo.

Việc chuyển sang học tại nhà trong hai tuần đã cho hệ thống giáo dục thời gian để giải quyết những thách thức hoạt động do sự gia tăng của các trường hợp COVID-19 trong tỉnh bang. Các học sinh K-12 ở Khu Đô Thị Wood Buffalo sẽ tiếp tục học tại nhà trong một tuần nữa, với mục tiêu trở lại học trực tiếp vào ngày 31 tháng Năm.

“Tôi rất vui vì kế hoạch hai tuần của chúng ta đã thành công ở hầu hết các khu vực của tỉnh bang. Mọi người đã làm việc chăm chỉ để ngăn chặn sự gia tăng đột biến và tôi tin tưởng rằng tất cả học sinh sẽ hoàn thành phần còn lại của năm học trong lớp học. Tôi muốn cảm ơn tất cả học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên vì những nỗ lực và sự linh hoạt của họ khi chúng tôi làm việc để giúp học sinh tiếp tục học tập.”

Adriana LaGrange, Bộ Trưởng Giáo Dục

Tất cả các trường học trong Khu Đô Thị Wood Buffalo (công lập, Công Giáo, bán công và độc lập) sẽ tiếp tục học tại nhà thêm một tuần nữa. Số trường hợp bệnh ở khu vực này không có xu hướng giảm với tỷ lệ như ở các khu vực khác, điều đó có nghĩa là khả năng cao hơn sẽ tiếp tục xảy ra các thách thức trong hoạt động ở trường.

Các giao thức sức khỏe mạnh mẽ đã được áp dụng trong các trường học sẽ tiếp tục, bao gồm các yêu cầu về khẩu trang, nhóm thuần tập, sàng lọc các triệu chứng và sắp xếp chỗ ngồi. Điều đó thêm vào cho lớp bảo vệ bổ sung với việc nhiều người dân Alberta hơn được tiếp nhận vắc-xin chủng ngừa COVID-19, bao gồm nhân viên trường học và học sinh từ 12 tuổi trở lên.

Việc mở rộng xét nghiệm sàng lọc nhanh tại các trường học cũng đang được tiến hành theo kế hoạch ở Edmonton, Calgary, Fort McMurray, Grande Prairie và Lethbridge, cũng như ở các cộng đồng khác nếu cần, bắt đầu từ tuần tới. Các phân hiệu trường học ở Edmonton và Calgary đã được tạo cho cơ hội để có sẵn các nhóm xét nghiệm tại các điểm trường được chọn trước khi việc trở lại học trực tiếp diễn ra. Xét nghiệm nhanh là một lớp phòng ngừa khác chống lại sự lây lan của COVID-19 bằng cách nhanh chóng xác định những người không có triệu chứng có thể nhiễm vi-rút. Nhóm xét nghiệm nhanh của bên Giáo Dục sẽ làm việc với các phân hiệu trường học về việc lựa chọn trường học cuối cùng, hậu cần, quy trình đồng ý và xếp lịch.

Cho đến nay, khoảng 10,800 cuộc xét nghiệm đã được thực hiện [10,800 tests have been conducted](#) ở các trường Edmonton và Calgary, cho kết quả sơ bộ là 44 ca dương tính. Bất kỳ ai có xét nghiệm sàng lọc dương tính đều được yêu cầu xác nhận kết quả bằng cách làm một xét nghiệm được phòng thí nghiệm xác nhận tại một trung tâm thẩm định AHS. Một kết quả dương tính trong một xét nghiệm nhanh sẽ có nghĩa là giáo viên hoặc học sinh sẽ cần phải cách ly trong 10 ngày kể từ ngày đó, trừ khi xét nghiệm tiếp theo thông qua AHS là âm tính, mà trong trường hợp đó các em có thể trở lại trường.

Thông tin liên quan

- Học tập của lớp K-12 trong thời kỳ COVID-19 [K-12 learning during COVID-19](#)
- Hướng dẫn và các biện pháp sức khỏe COVID-19 cho các trường K-12 [COVID-19 guidance and health measures for K-12 schools](#)

Đa truyền thông

- Xem họp báo [Watch the news conference](#)

Yêu cầu về truyền thông

[Nicole Sparrow](#)

780-720-1915

Thư Ký Báo Chí, Giáo Dục

Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: <https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.